

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑๔/๒๔๕๗ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๗

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๕ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๔๕๗ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง
โดยที่ทำการเปิดย่นระเบียบวาระ จึงได้ดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๕๗ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ตะตุมับตามลำดับ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ได้ที่ตะตุมับตามลำดับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอนุสัญญา
และข้อแนะของที่ประชุม การกรรมกรรมระหว่างประเทศ ดัสมยที่ ๓๕
(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

พดตรี พระเจ้าจอร์จที่หก รมห่มันนราชิปวงศ์ประพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทรงแถลงเหตุผลในการ
เสนอเรื่องนี้ มีใจความสำคัญว่า โดยที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น
สมาชิกขององค์การการกรรมกรรมระหว่างประเทศ ได้รับอนุสัญญา
ฉบับที่ ๑๐๑ ว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างในงานเกษตร
กรรม ข้อแนะ ๕๓ ข้อแนะว่าด้วยวันหยุดงานที่มีการจ่ายค่าจ้างใน
งานเกษตรกรรม อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๒ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของ
ความมั่นคงทางสังคม อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๓ ว่าด้วยการคุ้มครอง
มารดา (แก้ไขปี ๑๙๕๒) ข้อแนะ ๕๕ ข้อแนะว่าด้วยการคุ้มครอง
มารดาและทารก ข้อแนะ ๕๔ ข้อแนะว่าด้วยการปรึกษาหารือและ
การร่วมมือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายคนงานในฐานะเท่าเทียมกัน รวม
๖ ฉบับ ของที่ประชุมการกรรมกรรมระหว่างประเทศ ดัสมยที่ ๓๕ ซึ่ง
ประชุม ณ เมืองเจนีวา มาเพื่อพิจารณา และโดยที่ธรรมเนียมขององค์การ
การกรรมกรรมระหว่างประเทศกำหนดว่า รัฐสมาชิกจะต้องพิจารณา
ดำเนินการเสนออนุสัญญา หรือข้อแนะเหล่านี้ต่อฝ่ายทรงอำนาจนิติ
บัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร) เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรให้สัตยาบัน

หรือไม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้รอการให้
สัตยาบันและรับรองอนุสัญญาและข้อแนะนำเหล่านี้ไว้ก่อน

เมื่ออภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยตามที่คณะ
รัฐมนตรีเสนอ

ก่อนเด็กประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอขออนุมัติให้
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกาศใช้
ประมวลกฎหมายอาญา และร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔...
และคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ดำเนินงานนอก
สมัยประชุมได้

ที่ประชุมอนุมัติ

ครั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๕๗ และประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวตอบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระราชกฤษฎีกา
เปิดสมัยประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๕๗ ให้ที่
ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เด็กประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

เจริญ บัณฑิตโร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร